

Số: 282/BC-UBND

Bình Long, ngày 14 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

**Giải trình ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu HĐND thị xã
trước kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII**

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thị xã.

Thực hiện Thông báo số 85/TB-HĐND ngày 10/7/2023 của HĐND thị xã về việc tổng hợp ý kiến họp Tổ đại biểu HĐND thị xã.

UBND thị xã báo cáo giải trình các nội dung kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND thị xã cụ thể, như sau:

1. Ý kiến Tổ đại biểu xã Thanh Phú

1.1. Tại Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 27/6/2023 của Ủy ban Nhân dân Thị xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023: Tại trang 07 phần hạn chế: đề nghị UBND Thị xã đánh giá thêm các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, an ninh trật tự.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau:

- Lĩnh vực quản lý trật tự đô thị:

+ Về thực trạng: Thời gian qua UBND thị xã và các xã, phường đã quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn, nhờ đó tình hình có sự chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên tình trạng vi phạm trật tự, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn diễn ra, kéo dài, chưa có giải pháp dứt điểm làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị ở địa phương.

+ Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trên UBND thị xã Bình Long đã chỉ đạo UBND phường An Lộc xây dựng kế hoạch phối hợp vận động và giải tỏa lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ khu vực chợ Bình Long và các tuyến đường trên địa bàn phường An Lộc và chỉ đạo UBND phường Hưng Chiến lập kế hoạch giải tỏa sắp xếp các hộ dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại công viên Bình Long, khu vực Lòng hồ Xa Cát, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch từ đầu tháng 7 của UBND phường An Lộc đã mang lại hiệu quả cao tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường đã giảm, trong thời gian tới UBND thị xã đã chỉ đạo lãnh đạo phòng ban, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc Chỉ Thị số 05-CT/TU ngày 4/7/2023 của Thị ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch giải tỏa tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

- Lĩnh vực an ninh trật tự:

+ Tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp, bức xúc trong quần chúng nhân dân, không để hình thành điểm nóng

về ANTT, tập trung đông người tại các cơ quan nhà nước, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp.

+ Trong 6 tháng đầu năm, nhìn chung tình hình tội phạm về TTXH có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên còn tiềm ẩn phức tạp. Nổi lên là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến các giao dịch đất đai; tội phạm trộm cắp tài sản còn xảy ra nhiều, chủ yếu nhắm vào tài sản là xe mô tô, đối tượng hoạt động liều lĩnh, thủ đoạn tinh vi. Tội phạm mua bán, tàng trữ ma túy với số lượng lớn, chủ yếu là các đối tượng ở các địa phương khác đến móc nối với các đối tượng trên địa bàn để hoạt động. Tình hình tội phạm và vi phạm về tệ nạn xã hội xảy ra trên nhiều địa bàn, nổi lên đánh bạc, cá độ bóng đá trên mạng internet.

1.2. Tại Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 27/6/2023 của Ủy ban Nhân dân Thị xã về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa XII: Đề nghị UBND thị xã điều chỉnh:

- Tại mục 12. Ý kiến cử tri Trần Tuấn Dũng, ấp Thanh An, xã Thanh Lương ở nội dung “*Kiến nghị về việc diện tích đất 1.870 ha đất trước đây chỉ là đường mòn*” là không chính xác. Đề nghị UBND thị xã kiểm tra lại và điều chỉnh.

Đối với nội dung này, UBND thị xã điều chỉnh nội dung tại mục 12 của Báo cáo 264/BC-UBND thị xã ngày 27/6/2023 “*Diện tích đất 1.870 ha đất trước đây chỉ là đường mòn*” thành nội dung “*Diện tích đất của ấp Thanh An là 1.780 ha, một số tuyến đường trước đây chỉ là đường mòn*”

2. Ý kiến Tổ đại biểu phường An Lộc

2.1. Trước tình hình gia tăng tội phạm về trộm cắp, tội phạm về ma túy trong thời gian gần đây, đề nghị UBND thị xã đưa ra giải pháp đấu tranh, hạn chế các loại tội phạm nói trên trong thời gian tới như thế nào?

Đối với nội dung này, UBND thị xã giải trình như sau:

- Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, nắm thông tin, điều tra về các đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội. Tăng cường công tác bám sát địa bàn, đối tượng, tăng cường sự phối hợp giữa các đội nghiệp vụ với Công an các xã, phường nắm tình hình hoạt động của các đối tượng, nhất là các đối tượng tù tha, đối tượng hoàn thành thời gian CNBB trở về địa phương.

- Chủ động phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh như Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Cảnh sát ma túy (PC04) trong công tác quản lý đối tượng hoạt động lưu động; đồng thời thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin với Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, nhất là các đơn vị lân cận, có địa bàn giáp ranh như Hớn Quản, Lộc Ninh, Chơn Thành...

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như: Khách sạn, nhà nghỉ, karaoke... để phát hiện tội phạm ẩn náu và tang vật có liên quan trong các vụ án; hạn chế tới mức thấp nhất việc tội phạm ma túy lợi dụng các địa điểm này để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng để cất giấu tang vật.

- Thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang trên toàn địa bàn, đặc biệt tại các tuyến đường nối liền về các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh và các địa bàn, khu vực trọng điểm nhằm phát hiện và phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn; mở



các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy quét tội phạm; triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ANTT.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình. Tăng cường tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, treo băng rôn, áp phích ở các khu dân cư, phát trên loa truyền thanh về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản; tuyên truyền cho học sinh các trường học về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử và phát động phong trào toàn dân phòng chống tại hại của ma túy.

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện về biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại cơ sở, trang bị kỹ năng phát hiện dấu hiệu tội phạm. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc ký cam kết để các cơ sở kinh doanh có điều kiện nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của mình, không để các đối tượng có cơ hội lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

- Các cấp, các ngành cần tăng cường phối hợp với lực lượng Công an nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong việc lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thực hiện công tác dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm đối với người sau cai nghiện, giúp họ hòa nhập cộng đồng, tránh nguy cơ tái nghiện.

2.2. Trong các giải pháp về thu ngân sách trong 06 tháng cuối năm 2023, trong đó giải pháp thu ngân sách từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, đề nghị UBND thị xã làm rõ thêm nguồn thu trên trong năm 2023 có đảm bảo thực hiện khi tình hình thị trường bất động sản đang gặp khó khăn.

Đối với nội dung này, UBND thị xã giải trình như sau:

Nguồn thu từ sử dụng đất chỉ đạt thấp do gặp các khu đất dự kiến đưa ra bán đấu giá (khu đất Sân banh long chảo, khu đất trung tâm hành chính) vướng mắc thủ tục, trình UBND tỉnh phê duyệt (Nghị định 10/2023 của Thủ tướng Chính phủ). Vì vậy, trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ trong công tác tham mưu để thực hiện việc đấu giá đất theo đúng kế hoạch đề ra và theo quy định của pháp Luật

Bên cạnh đó, UBND thị xã chỉ đạo các Phòng Ban chuyên phối hợp Chi cục Thuế khu vực Bình Long-Hớn Quán đề ra một số nhiệm vụ như đẩy mạnh việc triển khai, nộp thuế điện tử, nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử... vận hành ổn định hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) và Hệ thống thuế điện tử (ETAX). Theo dõi cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp lớn. Đẩy mạnh công tác giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế để thu kịp thời các khoản thuế phát sinh phòng tránh việc kê khai thấp, không sát với thực tế hoặc chuyển sang kỳ kê khai tiếp theo làm ảnh hưởng đến số thu nộp Ngân sách Nhà nước. Phối hợp với UBND các xã, phường tiến hành rà soát tất cả các trường hợp đã cấp giấy phép hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa đăng ký, kê khai nộp thuế đưa vào quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

3. Ý kiến Tổ đại biểu phường Phú Đức

3.1. Đề nghị Công an thị xã giải trình vấn đề về việc tình hình tội phạm

về ma túy, trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng.

Đối với nội dung này, Trưởng Công an thị xã giải trình trong phiên chất vấn kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII.

3.2. Đề nghị UBND thị xã giải trình nguồn thu ngân sách 06 tháng đầu năm đạt thấp

Đối với nội dung này, lãnh đạo Phòng Tài chính – KH thị xã có văn bản báo cáo giải trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII.

4. Ý kiến Tổ đại biểu phường Hưng Chiến

4.1. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành rà soát các công trình, dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế khả năng nguồn vốn của thị xã; chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau:

Hiện nay, UBND thị xã chỉ đạo Phòng Tài chính - KH phối hợp các phòng ban chuyên môn thị xã; UBND các xã, phường rà soát các công trình, dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế khả năng nguồn vốn của thị xã. Trong đó tập trung nguồn lực để thực hiện dự án Trung Tâm hành chính. Bên cạnh đó, UBND thị xã chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch.

4.2. Đề nghị UBND thị xã các ngành chức năng tiến hành dặm vá, sửa chữa tuyến đường Lương Thế Vinh (đoạn từ ngã ba Xa Cam lên đội 1) và tuyến đường Đoàn Thị Điểm (đoạn phía sau Công an thị xã Bình Long).

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau:

- Tuyến đường Lương Thế Vinh (Đoạn từ ngã ba Xa cam lên Đội 1) có 1 số chỗ bị hư hỏng phòng Quản lý Đô thị đã tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí để dặm vá những chỗ bong tróc, hư hỏng đồng thời đề xuất kinh phí tỉnh để hoàn thiện tuyến đường Lương Thế Vinh.

- Tuyến đường Đoàn Thị Điểm (phía sau Công an thị xã Bình Long) có 1 số chỗ bị hư hỏng: Hiện nay do thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp thảm bê tông nhựa nóng tuyến đường Nguyễn Du, tạm thời Công an thị xã hướng dẫn phân luồng giao thông lưu lượng xe ô tô, xe tải, xe container đi vào đường tránh Đoàn Thị Điểm nhiều nên xảy ra tình trạng một số chỗ mặt đường bị hư hỏng UBND thị xã đã bố trí kinh phí thực hiện năm 2023, trong khi đợi bố trí kinh phí sửa chữa dặm vá tuyến đường Đoàn Thị Điểm, UBND thị xã đề nghị các nhà thầu đang thi công các dự án có thảm bê tông nhựa nóng sẽ hỗ trợ thị xã sửa chữa, dặm vá tạm thời các chỗ bị hư hỏng, bong tróc.

4.3. Đối với dự án đường Hưng Chiến – Thanh Lương: đề nghị UBND thị xã cần làm rõ nguồn vốn để giải phóng mặt bằng.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau:

Dự án Tuyến đường Hưng Chiến – Thanh Lương hiện nay đã trình UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Bên cạnh đó UBND thị xã chỉ đạo huy động nguồn vốn từ trong dân và ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án trên.

4.4. Cử tri phường Hưng Chiến kiến nghị UBND thị xã điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất ở đô thị đối với các tuyến đường đã có trên bản đồ quy hoạch giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển mục đích quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau:

UBND thị xã Bình Long đang triển xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Bình Long. Trong quá trình xây dựng và lập quy hoạch, UBND thị xã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp với UBND các xã, phường và các Phòng ban chuyên môn như Phòng Quản lý Đô thị thị xã, Phòng Kinh tế thị xã, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất ... và các đơn vị tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã, bố trí quy hoạch sử dụng các loại đất theo mục đích và nhu cầu. Trong đó, đã phối hợp xây dựng phương án sử dụng đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn theo các tuyến đường đã có trên bản đồ giao thông. Đến nay, UBND thị xã đã lập hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-203 của thị xã Bình Long. Sau khi UBND tỉnh có quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của thị xã Bình Long, UBND thị xã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện công bố, công khai quy hoạch, thông báo đến nhân dân trên địa bàn thị xã thông qua các hệ thống truyền thông và chính quyền địa phương để nhân dân nắm rõ để liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký nhu cầu chuyển mục đích (chuyển mục đích sang đất thổ cư, đất ở để xây nhà, chuyển nhượng, tặng cho, tách thửa ... theo đúng quy định).

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII. / *K*

Nơi nhận:

- TT. Thị ủy (b/c);
- CT, PCT. HĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- LĐVP, CV (Dương);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Hồng Vân

UBND THỊ XÃ BÌNH LONG